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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2566
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
****************************

ผู้มาประชุม

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายประยุทธ เกษี ประธานสภาฯ ประยุทธ เกษี
2 นายอ่างทอง สมเพชร รองประธานสภาฯ อ่างทอง สมเพชร
3 นายทองมา ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ทองมา ธุระกิจ
4 นายภาษิต ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ภาษิต ธุระกิจ
5 นายสมัย บัวระบัน ส.อบต. หมู่ที่ 3 สมัย บัวระบัน
6 นายอํานาจ จอมคําสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 อํานาจ จอมคําสิงห์
7 นายทรงฤทธิ์ แสงคําไพ ส.อบต. หมู่ที่ 5 ทรงฤทธิ์ แสงคําไพ
8 นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ ส.อบต. หมู่ที่ 6 บุญเกง ทรงสิทธ์ิ
9 นายมงคล แสนสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 มงคล แสนสิงห์
10 นางสาวศรัญญา สิทธิภักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 9 ศรัญญา สิทธิภักดิ์
11 นายวิรัญ ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ 11 ลา
12 นายรังสรรค์ อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 12 รังสรรค์ อุ่นเจริญ
13 นายทองสุข วรนาม ส.อบต. หมู่ที่ 13 ทองสุข วรนาม
14 นายประทวน ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ที่ 14 ประทวน ใหญ่แก่นทราย
15 นางเอมอร บุญศักดิ์รักษา ส.อบต. หมู่ที่ 15 เอมอร บุญศักดิ์รักษา
16 นายหวัน สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ 16 หวัน สารมูล

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลําดับ ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายสหาย สังฆะมะณี นายก อบต. สหาย สังฆะมะณี
2 นายคําพันธ์ มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. คําพันธ์ มาตย์วิเศษ
3 นายทองอินทร์ กันลา รองนายก อบต. ทองอินทร์ กันลา
4 ร้อยตรีโยธิน อุปรา เลขานุการนายก อบต. โยธิน อุปรา
5 นายสมบูรณ์ แข้คํา เลขานุการสภาฯ/ปลัด

อบต.
สมบูรณ์ แข้คํา

6 นางกอบกุล เฟื่องฟู รองปลัด อบต. กอบกุล เฟื่องฟู
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ลําดับ ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
7 นางจิตรลดา จิณฤทธิ์ หัวหน้าสํานักปลัด จิตรลดา จิณฤทธิ์
8 นางสําเนียง ปัญญา ผอ.กองคลัง สําเนียง ปัญญา
9 นายเชิดชาย รักไท้ ผอ.กองช่าง ลา
10 นางปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์ ผอ.กองการศึกษา ปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์
12 นางนาตยา มันตาพันธ์ ผอ.กองการเกษตร นาตยา มันตาพันธ์
13 นางอัญรัตน์ ธรรมสาร ผอ.กองสวัสดิการสังคม อัญรัตน์ ธรรมสาร
14 นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี หน.ฝ่ายนโยบายและแผน บูรณ์ศิริ ภาวะลี
15 นายสัญญา ยิ่งกําแหง หน.ฝ่ายก่อสร้าง สัญญา ยิ่งกําแหง
16 นางณิชาภา อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณิชาภา อุประจันทร์
17 นายจิระเดช ชุมสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ จิระเดช ชุมสิงห์
18 นางอรทัย แสงสุระ ผช.จพง.ธุรการ อรทัย แสงสุระ
19 นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ ปนัดดา ขาวศรี
20 นางวาณี จรรยา ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ วาณี จรรยา
21 นางสาวกุลการ ละมุลพงษ์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน
กุลการ ละมุลพงษ์

22 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน ผช.จพง.สาธารณสุข ศิรินทิพย์ ศรีตะวัน
23 นางมันทนา สีดาบุตร คนครัว มันทนา สีดาบุตร
24 นายสุเมธี ปุณลา คนงานท่ัวไป สุเมธี ปุณลา

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายประพิช เขตเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ประพิช เขตเจริญ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา โดยมี นายประยุทธ เกษี ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์

ประธานสภาฯ - กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2566

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมวิสามัญ

ครั้งท่ี 1/2566 มีวาระการประชุม คือการปรับปรุงแผนพัฒนา
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เพราะสถานการณ์ต่างๆ มันมีการเปลี่ยนแปลง ปัญหาต่างๆ ก็
เปลี่ยน จึงต้องมีการปรับปรุงแผนพัฒนา ปี 2567 ตาม
กระบวนการหรือระเบียบที่กําหนด เม่ือปรับปรุงแล้วก็สามารถ
นําเอางบประมาณมาแก้ไขปัญหาได้ต่อไป

- งานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดปีใหม่น้ี เปลี่ยนแปลงห้วงเวลาการจัดไป
เป็นวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 เพราะเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด ขอจัดก่อนเป็นงานเคาท์ดาวน์เป็นแลนด์มาร์ค
หอโหวดเมืองร้อยเอ็ด และทางจังหวัดขอความร่วมมือจําหน่าย
สลากกาชาดด้วย ส่วนงานปีใหม่ของ อบต.สะอาดสมบูรณ์ค่อยคุย
กับผู้บริหารว่าจะจัดกันอย่างไร

ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภาฯ - ได้ตรวจสอบกับเลขานุการสภา แจ้งว่ายังไม่แล้วเสร็จขอเลื่อนไป

รับรองในการประชุมคร้ังต่อไป

ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
(พ .ศ .2566 – พ .ศ .2570) ป รับปรุ ง เพิ่ ม เ ติ ม ค ร้ั งที่ 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญ ท่านนายก อบต. ได้ช้ีแจงครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน ในปัจจุบันนี้ปัญหา
นายก อบต. ต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงมากมาย ดังน้ันแผนพัฒนาเราก็จะต้อง

เปลี่ยนตาม ส่วนโครงการที่มีอยู่ในแผนปี 2566-2570 ก็ยัง
คงไว้ ดูแผนแต่ละหมู่บ้านมีความคลาดเคล่ือนไหม เช่น สถานท่ี
ก่อสร้างหรือรายละเอียด ขาดตกไปไม่มีในแผนก็ให้เพิ่มเติมเข้ามา

- ยกตัวอย่างหมู่ท่ี 14 ว่าแผนพัฒนาไม่ถูก แล้วครั้งนี้ได้แก้ไขมาไหม
ดูแล้ว หมู่ที่ 14 ก็ยังเหมือนเดิมกระบวนการจัดทําแผนก็ต้องผ่าน
คณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการพัฒนาตําบลก็ได้
พิจารณาแล้ว วันน้ีก็เสนอเพื่อให้สภา อบต. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบถึงจะประกาศใช้และดําเนินตามโครงการได้

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านนายก ก็ได้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นในการปรับปรุง
แผนพัฒนาตําบล ปี พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 แล้ว ส่วนแผนเดิม
ที่ไม่ได้ปรับก็ยังคงอยู่นะครับ คร้ังนี้เป็นการเพิ่มโครงการแผนงาน
เข้ามาโดยผ่านประชาคมหมู่บ้านเสนอเข้ามา

- ต่อไปเป็นรายละเอียดของแผน ขอเชิญฝ่ายแผนชี้แจงครับ
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นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี - ค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพสมาชิกทุกท่าน การปรับปรุงครั้งนี้
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ ดําเนินการตมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย แผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกข้ันตอนอย่างถูกต้อง

- โครงการท่ีส่งมาถ้ามีในแผนพัฒนาปี 2566-2570 แล้วจะไม่
เอามาปรับปรุงครั้งนี้อีก ทําไห้เล่มแผนท่ีส่งให้ท่านมีขนาดเล็กลง
เพราะโครงการท่ีมีแล้วไม่ได้ส่งท่านอีก

- การปรับปรุงแผนครั้งนี้มี ยุทธศาสตร์และมีการเพ่ิมรายการตาม
บัญชีมาตรฐานคุรุภัณฑ์ที่ยังไม่มีในแผนปี 2566-2570 ดังนี้

- 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครสร้างพื้นฐานมีท้ังหมด 69
โครงการ งบประมาณ 20,700,000 บาท ปรากฏในเอกสาร
ปรับปรุงแผน หน้าท่ี 1-13

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่มีทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณ 30,000
บาท ปรากฏในเอกสารปรับปรุงแผน หน้าท่ี 14

3. บัญชีครุภัณฑ์ ที่เสนอบรรจุในแผนมี 13 รายการ
งบประมาณ 5,790,000บาท ปรากฏในเอกสารปรับปรุงแผน
หน้า 15-19

- รวมท้ังหมด 84 โครงการงบประมาณ 26,520,000 บาท
รายละเอียดตามเอกสารปรับปรุงแผนที่ส่งให้ท่านแล้ว

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน แผนท่ีเสนอปรับปรุงในครั้งนี้
มี 2 ยุทธศาสตร์ และ 1 บัญชีคุรภัณฑ์ตามเอกสารในมือท่าน
แต่ที่ เน้นมาก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน
เห็นหมู่ที่ 10 ส่งมาทีหลังเลยยังไม่จัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน
ของโครงการ

- โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซล เป็นนโยบายของ นายก อบต.
ได้ใส่ในแผนของทุกหมู่บ้านแล้ว

- กล้อง CCTV. ก็ติดตั้งให้ทุกหมู่บ้านเพ่ือป้องกันเหตุที่ไม่ดี เราน่าจะ

ครบทั้ง 16 หมู่บ้านแล้ว

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเรื่องของผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ให้ท่าน
สมาชิกดูยุทธศาสตร์ท่ี 1 ว่าถูกต้องหรือไม่ท้ังชื่อโครงการทั้ง
รายละเอียดต่างๆ ว่าครบถ้วนไหม ขอเชิญสมาชิกอภิปรายครับ

- เชิญท่านนายกเพิ่มเติมก่อนครับ
นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน ต้องขออภัยสมาชิก
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นายก อบต. ด้วยโครงการติดต้ังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลงในแผนพัฒนามัน
ถูกต้องไหมวันประชุม คณะกรรมการพัฒนา อบต. ผมได้บอกให้
แก้ไขแล้วให้ฝ่ายแผนปรับแก้คํา แต่เห็นยังเหมือนเดิม ข้อความท่ี
ได้แก้ไขในวันนั้นคือ โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการท่ี (61,65,69) อีก 10 วันข้างหน้าต้องมีในแผนพัฒนา
อบต. ถึงจะลงระบบได้จึงต้องขอปรับปรุงแผนพัฒนาในครั้งนี้

- CCTV ในแผนเดิมมีอยู่แล้ว จะดําเนินการต่อไป

- อีกโครงการ หมู่ท่ี 15 ข้อท่ี 60 โครงการซ่อมแซมสะพานลํา
ห้วยแต้ ถามท่านสมาชิกหมู่ท่ี 15 , 8 ว่าชื่อโครงการอะไรแน่
ขอให้ฝ่ายแผนเปล่ียนช่ือโครงการ เป็นปรับปรุงสะพานลําห้วยเงิน
เพราะไปประชุมท่ีจังหวัดมา ถ้าจะใช้เงินสะสมต้องเป็นหมวดค่า
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างต้องเป็นปรับปรุงสะพาน เพราะถ้าซ่อมแซม
จะเป็นหมวดค่าใช้สอยไม่สามารถใช้เงินสะสมได้ ผมจึงขอให้แก้ไข
ให้ถูกต้องจะได้ดําเนินการ

ประธานสภาฯ - เชิญท่าน ภาษิต ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ 2 ครับ

นาย ภาษิต ธุระกิจ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมติดใจโครงการติดตั้งไฟฟ้าโชล่าเชล
ส.อบต. หมู่ที่ 2 16 หมู่บ้านวันประชุมคณะกรรมการพิจารณา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน

ไพรมณี หมู่ 8 ถามประธาน ฯ แล้วว่าโครงการนี้ถูกต้องไหม
ท่านประธานวันน้ันก็บอกว่ามันจะมาพร้อมเสาวันนี้ ท่าน นายก
บอกว่าแผนไม่ได้เปลี่ยนสรุปว่าวันนี้ท่านจะแก้ไขเอาแบบไหน ผม
ขอถามว่าท่านจะเปลี่ยนช่ือโครงการใหม่ใช่หรือไม่

- การทําแผนพัฒนาผ่านคณะกรรมการมาหลายคณะ จนถึงวันนี้เข้า
สู่การพิจารณาของ สภา อบต. ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบว่า
ถูกต้องหรือไม่ตกหล่นหรือเปล่า

- ในส่วนของหมู่ท่ี 2 หน้าท่ี 2 โครงการที่ 8 ถนน คสล. เชื่อมหมู่ 2
- หมู่ 12 เริ่มจากท่ีนา นายสมบูรณ์ ตะติยสุนทร ใบเอกสารเป็น
สุธร ขอเปลี่ยน นามสกุล เขาเป็น ตะติยสุนทร และได้เพิ่มไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมู่บ้านมาด้วยแล้ว

ประธานสภาฯ - เชิญ หัวหน้าฝ่ายแผนฯ
นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี - ค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉันขอเรียนจี้แจง ท่านภาษิต ท่ี
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ สอบถามวันประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. ผู้อํานวยการกอง

ช่าง จะดูและบอกว่าชื่อนี้ถูกแล้วฝ่ายแผนเลยไม่ได้แก้ไข
- โครงการติดต้ังขุดเสาไฟ LED ผู้ช่วยช่างโยธาบอกมันเป็นคนละโครงการ

กัน จะให้หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างอธิบาย
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ประธาน สภา - ครับ ท่ีท่าน นายก เสนอมาเกรงว่าจะไม่มีเสาตามท่ีคณะกรรมการสอบถาม

นายก เกรงว่าจะทําไม่ได้ เลยอยากให้เพิ่มว่าพร้อมเสาไฟฟ้า

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับท่านประธาน ท่ีผมขอเพ่ิมเติม เกรงสมาชิกสภาฯ จะไม่เข้าใจไฟฟ้า
นายก อบต. ส่องสว่างมี 2 ชนิด คือ ตามข้อ 61,65,69 จะของบอุดหนุนเฉพาะกิจ
จาก รัฐบาลขอ 150 ต้น ติดตั้งในจุดเสี่ยง ทางโค้ง สามแยก สี่แยก ไม่ได้

ติดตั้งท้ังตําบล จะได้รับการจัดสรรหรือไม่เป็นอีกเรื่อง

- และอีกโครงการหนึ่ง คือ ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ได้ให้
ผอ.ก่องช่าง ไปคุยกับฝ่ายแผนว่าถูกต้องไหม ผมดูแล้วเลยอยากแก้ไขเป็น
โครงการติดต้ังโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสา เผื่อโครงการท่ีขอจาก
รัฐบาลไม่ได้รับจัดสรร เพราะราคามันสูงตัวละ 68,000-69,000 บาท
ถ้าเรา จะเอามาทําตามเขา จะไม่มีงบทําเลยมีโครงการที่ 2 มาเพ่ิมเติมไว้

ประธานสภาฯ - ครับ สมาชิกรับทราบว่าให้ฝ่ายแผนไปปรับแก้ว่าต้องมีโคมไฟและเสาไฟฟ้า
ด้วย ท้ัง 16 หมู่บ้าน เอาให้ถูกต้องนะครับ แล้วนําเสนอ นายก ประกาศใช้

- ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กองศึกษา มีอยู่ 2 โครงการเป็นการเพิ่มเติม งานประเพณี
ลอยกระทงและบุญผะเหวด มีท่านใดจะเสนอถามรายละเอียดไหม ถ้าไม่
มีขอผ่านไปยุทธศาสตร์ที่ 3 บัญชีครุภัณฑ์

- ให้ท่านสมาชิก ได้ดูโครงการไหน รายการใด ไม่ถูกต้องไม่เข้าใจให้
สอบถามได้ครับ

- ในแผนรถยนต์ส่วนกลางยังไม่ซ้ือนะครับ ถ้ามีงบถึงจะซ้ือ

- ดูรายการท่ี 7 เกี๊ยะ ยางรถขุด มันคืออะไรก็เหมือนร้องเท้ารถขุด เพราะ
ล้อมันเป็นเหล็กเลยต้องใส่เกี๊ยะยางให้ เพราะถนนจะได้ไม่เสียหายเวลา
มาขุด ออกไปวิ่งบนถนนลาดยางหรือถนน คสล.

- รายการท่ี 9 ป้ายจราจร คณะกรรมการพัฒนา อบต. ให้เพิ่มเป็น
ไฟสัญญาณจารจรไฟกระพริบ แต่ในแผนนี้ไม่มี

นายภาษิต ธุระกิจ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ พอดีท่านได้ชี้แจง ข้อ 7
ส.อบต. หมู่ที่ 2 - เร่ืองเกี๊ยะยางเราซื้อรถขุดมาแล้ว ทําไหมต้องซื้อเกี๊ยะมันคืออะไร เอามาใช้

อะไร

- รายการที่ 9 กําลังจะถาม ประธานพูดก่อนกรรมการได้ถามแล้วว่าต้องมี
ไฟกระพริบด้วย แต่วันนี้ยังเหมือนเดิมอยากถามว่าจะเพิ่มไหม

ประธาน สภา - ครับ ผมว่าฝ่ายแผนคงจําไปไม่หมดในการประชุม เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 66
เรื่องเครื่องชงกาแฟมันจําเป็นหรือเปล่า เราไม่ใช่เอกชนหรือเอามาค้าขาย
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สํานักงานเราไม่น่าจะเอาเข้ามา ไฟสาธารณะมีความสําคัญกว่าแต่ไม่มี
แต่ข้อ 11 ทําไมใส่เข้ามา

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ เครื่องชงกาแฟไม่ได้ชงให้ นายก คนเดียว
นายก อบต. นะครับ วันนั้นมีคนเสนอว่าไม่ต้องเสนอในแผนพัฒนาก็ได้เพราะเป็น

ครุภัณฑ์สํานักงาน ส่วนไฟต้องบรรจุในแผนพัฒนา ดังนั้นทั้งสองเรื่องผม
อยากให้บรรจุในแผนไว้ เผื่อดําเนินการจะได้ถูกต้องตามระเบียบ

- เก๊ียะยางไม่ใช้แท็กยางนะครับ ถ้าผมรู้ผมจะให้ทํา TOR พร้อมการซื้อรถ
แม็คโครเลย เราซื้อมามีอุปกรณ์หลายอย่างอยู่ แต่ไม่มีเก๊ียะยางล้อมันเป็น
เหล็กถ้าไม่มีเกี๊ยะมันจะทําถนนสียหายได้ เกี๊ยะมันเป็นชิ้นๆ เหมือนรองเท้า
ใสเ่ว้นช่วงก็ได้ไม่ต้องใส่หมด

ประธาน สภา - ท่าน นายก ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมแล้วเกี่ยวกับครุภัณฑ์ มีอะไรเพิ่มเติมอีก
ไหมครับ เช่น รถกะเช้าก็สําคัญน่าจะมีทั้งซ่อมไฟและตัดก่ิงไม้

- เสาไฟฟ้านวัตกรรมต้องดู ร้อยเอ็ดเราก็เริ่มทําเป็นสาไฟหอโหวด แต่เรา
งบประมาณคงไม่เพียงพอ

- มีท่านใดจะอภิปราย หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลยครับ

มติท่ีประชุม
- เห็นชอบ 14 เสียง
- งดออกสียง 1 เสียง
- ลาประชุม 1 คน

ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องอ่ืนๆ
ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน หลังปิดประชุมแล้วอย่าพึ่งกลับนะครับ นายก

มีเรื่องปรึกษาหารือ

นายภาษิต ธุระกิจ - อยากถาม นายก โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 2 สอบถามหลายครั้งว่าจะลงให้
ส.อบต. หมู่ที่ 2 แต่ยังไม่ได้เลย

- นํ้าประปาขาดแคลนมาแล้วครึ่งเดือน แก้ไขเฉพาะหน้ามีอยู่ 2 บ่อๆ อีก
หนึ่งบ่อเปิดตลอด แต่นํ้าไม่พอใช้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนฝากถึง นายก
ว่าที่เจาะได้อีก 1 บ่อ อยากให้ซื้อซัมเมอร์สแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ไปด้วยครับ

- ขอบคุณ นายก ท่ีประสานงานเรื่องต่างๆ แม้จะเป็นวันหยุด ท่านก็ช่วยดูแล
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะอภิปรายอีก เชิญครับ
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นายมงคล แสนสิงห์ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ เรื่องน้ําประปาฝากถึงผู้บริหารด้วยคุ้มดอนชาด
ส. อบต. หมู่ที่ 7 ไม่มีน้ําใช้เลยอยากให้ อบต. เอารถบรรทุกนํ้าไปให้อาทิตย์ละคร้ังจะได้ไหม

ผมจะทําหนังสือมาให้ถูกระเบียบน้ําไม่พอใช้จริงๆ

ประธานสภาฯ - ครับ เรื่องน้ําเป็นปัญหาเกือบทุกหมู่บ้าน ไม่ว่า หมู่ 7, หมู่ 6, หมู่ 14,

หมู่ 16, หมู่ 2 เชิญ ท่านนายก จะตอบมั้ยครับช่วงนี้

นายสหาย สังฆะมะณี - ท่านประท่านที่เคารพ สมาชิกทุกท่าน ผมขอชี้แจงประเด็นต่างๆ ดังนี้
นายก อบต. เร่ืองหมู่ 2 ถนนลูกรังเส้นไปทางลําห้วย ถ้าไปลงหินลูกรังก็จะชํารุดอีก

ผมว่าจะทําเป็นถนน คสล. เลยจะได้แก้ปัญหาจบท่ีเดียว

- เรื่องของ หมู่ 7 ผมได้พบกับผู้ช่วยบุญเติม ได้ถามว่าน้ํามีพอใช้ไหม
เขาบอกว่าพอได้ใช้อยู่มันสวนทางกับข้อมูลของท่าน ส.อบต. เดี๋ยวผมจะให้
รถบรรทุกน้ําไปส่งให้ท่าน
ผู้ช่วยบุญเติมบอกว่าถ้า เปิด-ปิด เป็นเวลาก็พอใช้อยู่ ถ้าเปิดวาล์วนํ้า นํ้าจะ
ไหลมาคุ้มใหญ่ ต้องปิดไว้น้ํามันมีน้อย ต้องฝากท่านดูแลด้วย

นายบุญเกง ทรงสิทธ์ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมมีเร่ืองเรียนถามดังนี้ รถแม็คโครตรวจรับ
ส.อบต. หมู่ที่ 6 หรือยัง เม่ือไหร่จะได้ใช้

- ระบบน้ําประปาผิวดินมันขุ่นก็เข้าใจอยู่ แต่ผมว่าน่าจะมีแผนกําหนดว่า
จะล้างท่อเม่ือไหร่ เพราะมันมีกลิ่นเหม็นด้วย ฝากดูแลด้วยครับ

ประธานสภาฯ - ครับ มีอีกไหมครับท่านท่ีจะอภิปราย จะให้ท่านายก ตอบทีเดียว
น้ําประปาผิวดินมีปัญหามาก ต้องใช้สารเคมีร่วมด้วย เชิญท่านนายก ชี้แจง

นายสหาย สังฆะมะณี - ขอเรียนชี้แจงประเด็นต่างๆ ดังนี้
นายก อบต. - เรื่องของท่าน ส.อบต. หมู่ 6 รถแม็คโครเรียบร้อยแล้ว ใช้งานได้เลยครับ

- เรื่องท่อน้ํา เข้าใจมันเหม็นจะเป่าออก ผมอยากซื้อเครื่องเป่าวันนี้ปรับปรุง
แผนพัฒนาแล้วก็จะซื้อและแก้ไขให้ เคยเอารถบรรทุกน้ําไปเป่าแต่ไม่ได้ผล
จึงจะซ้ือเครื่องเป่าแล้วไปดําเนินการ

- ระบบประปาผิวดิน ต้องสูบขี้โคลนออก แล้วเอากรวดหินทรายลงใหม่ของ
เราไม่เคยเปลี่ยนเลย จึงทําให้ขุ่นผมจะดําเนินการแก้ไขอยู่ก็ขอขอบคุณท่าน
ท่ีให้ข้อมูล และร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ประธานสภาฯ - ครับ ฝากสอบถามอําเภอด้วยครับ ว่าสมัยวิสามัญท่ี 1,2,3 อยู่เหรอ สมัยนี้
จะเป็นสมัยท่ี 4 อยากให้มีความรู้เหมือนๆ กันและนายอําเภออนุมัติแค่
วันท่ี 18 วันเดียว เลือนก็ไม่ได้เพ่ิมก็ไม่ได้ ฝากเลขานุการสภาฯ ประสาน
ด้วยครับ

นายสมัย บัวระบัน - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ เห็นมีปัญหาขาดน้ําทุกหมู่บ้าน ผมเห็น อบจ.
ส. อบต. หมู่ที่ 3 มีเครื่องเจาะน้ําบาดาล เราน่าจะซ้ือไว้ด้วยได้ใหม จะได้ให้บริการประชาชน

ได้อย่างท่ัวถึง ขอหารือด้วยครับ
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ประธานสภาฯ - ครับ ก็ดีอยู่หรอกครับ แต่ถ้าซ้ือแล้วมันจะมีเรื่องอื่นๆ ตามมามากมาย
ทั้งคน ทั้งรถอุปกรณ์ต่างๆ ผมว่าพ่ีน้องประชาชนก็สามารถแก้ไขปัญหา
เองได้อยู่ และไม่ได้มีปัญหาทุกครัวเรือนอย่างบ้านผม นํ้าเยอะมากเจาะ
แค่ลึก 40 เมตร ก็ได้ปริมาณน้ําพอใช้เลย

- ครับถ้าไม่มีใครอภิปรายต่อ วันนี้เราได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว
ผมขอปิดการประชุมครับ

- ปิดประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา -

(ลงชื่อ) ผู้จดบันทึกการประชุม

( นายสมบูรณ์ แข้คํา )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายภาษิต ธุระกิจ )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายสมัย บัวระบัน )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นางสาวศรัญญา สิทธิภักดิ์ )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 9
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ความคิดเห็นประธานสภาฯ  รับรอง

 ไม่รับรอง (ระบ)ุ ...................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ผู้รับรองรายงานการประชุม

( นายประยุทธ เกษี )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์


